

วันที่ ๑๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๗๑

แจ้งความมายัง ดอกเตอร์เอลลิส

การที่เรียนจบหลักสูตรวิชาแพथนั้น ไม่ได้หมายความว่านักเรียนผู้นั้น ได้เรียนรู้การแพथหมดแล้ว แต่เป็นการตรงกันข้าม การที่เรียนจบนั้นเป็นแต่เพียง ชั้นหนึ่งของวิชาการศึกษาทางแพथ คือ ว่าความจริงนักเรียนผู้นั้นได้เรียนจบ ตามตำรา และบัดนี้เป็นผู้ที่สมควรและสามารถจะรับผิดชอบในการเรียน ต่างๆ ที่เกี่ยวสุภาพของประชาชนที่ไม่สมบูรณ์โดยวิธีทำการจริงและโดยลำพัง ตนเองได้เท่านั้น เป็นการเรียนวิชาแพथต่อ แต่เป็นโดยวิธีที่ต่างกับวิธีเดิมบ้าง เล็กน้อย จะเป็นแพथที่ดีต่อไปในภายหน้าไม่ได้ นอกจากแพथผู้นั้นเมื่อสำเร็จ วิชาใหม่ๆ จะรู้สึกตนว่าตนจะต้องยังคงเป็นนักเรียนอยู่ต่อไปอีกตลอดเวลา ที่ทำการแพथนั้น

ด้วยเหตุนี้ ฉันเห็นว่าผู้ที่สำเร็จการศึกษาวิชาแพथใหม่ๆ ควรจะให้ ได้ มีโอกาสที่จะตั้งต้นดำเนินการในชีวิตของเขา ความจริงก็เป็นแต่เพียงการศึกษา อีกอันหนึ่ง โดยให้ทำงานในหน้าที่แพथประจำบ้าน หรือทำงานในห้องทดลอง วิทยาศาสตร์อย่างน้อยสักหนึ่งปี และให้อยู่ในความควบคุมดูแลแนะนำของผู้ที่ ชำนาญกว่าจนกว่าตนจะมีความเชื่อมั่นในตนเองพอ และมีความรู้สึกรับผิดชอบ ของตนเองที่จะตั้งต้นทำการโดยลำพังตนเองได้

เป็นที่น่าเสียดายว่า การที่จะฝึกหัดในโรงพยาบาลเมื่อสำเร็จการศึกษา แล้วนั้นยังยากและอยู่ในวงจำกัด เพราะฉะนั้นฉันจึงได้จัดตั้งทุนนี้ให้ไว้แก่

นักเรียนที่เรียนจบปีนี้ ซึ่งยังไม่ได้ฝึกหัดในโรงพยาบาลเพื่อที่จะให้โอกาสเขาได้
ทำการฝึกฝนจริงอยู่ในความควบคุมดูแลของผู้ชำนาญในวิชาแพทย์พิเศษบางแผนก

การที่ฉันตั้งทุนนี้ ที่จริงก็เป็นเพียงการทดลองและตั้งไว้ชั่วคราวจะเพาะปี
หนึ่งก่อน ต่อไปในภายหน้าหวังว่าเราคงสามารถจะวินิจฉัยได้ ว่าทุนชนิดนี้
จะเป็นผลอุปกรรมแก่ความต้องการของโรงเรียนเราได้หรือไม่ และยังคงต้องแก้ไข
ต่อไปในภายหน้า เพื่อจะยังประโยชน์ที่ดีที่สุดให้แก่การศึกษาวิชาแพทย์

สำหรับเวลานี้ฉันขอให้ทุนไว้สองตำแหน่ง โดยมีข้อบังคับดังต่อไปนี้

(๑) ทุนนี้ให้ชื่อว่า “ทุนเพื่อทำการสืบค้นคว้าและการสอนในโรงพยาบาล
ศิริราช”

(๒) ความประสงค์ในการที่ตั้งทุนนี้ก็เพื่อให้ผู้รับได้ทำการฝึกฝนจริงๆ
ในวิชาแพทย์บางแผนกต่อไป หวังประโยชน์ที่จะเตรียมผู้ันั้นให้สามารถทำการ
สืบค้นคว้าโดยลำพังตนเองได้ต่อไปในภายภาคหน้า ให้เขาสามารถได้ความรู้
ชนิดที่ถูกในความเชื่อมั่นในตนเอง อันเป็นของจำเป็นสำหรับการทำงานในวิชาชีพ
เพื่อที่จะให้รู้สึกตนดีว่าแท้จริงตนมีความรับผิดชอบอย่างใหญ่ในหน้าที่ของวิชานั้น
เพื่อที่จะเพิ่มพูนความสนใจและความเข้าใจของเขาในเรื่องอนามัยที่ไม่สมบูรณ์
ให้มากขึ้น และในที่สุดก็เพื่อจะรุกเร้าความปรารถนาของเขา ให้เขาอยากสอน
อยากแบ่งความรู้เพื่อเป็นเครื่องช่วยชักนำให้ประชาชนชาวสยามทราบดีว่าการ
ที่มีร่างกายและใจอันสมบูรณ์นั้นมีค่าเพียงไร

(๓) ทุนนี้รายหนึ่งๆ ให้จ่ายเป็นเงินเดือนๆ ละร้อยบาท ตั้งต้นเดือน
เมษายน จนถึงสิ้นเดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๔๗๒

เมื่อสิ้นปี ถ้าผู้ที่ได้รับทุนนั้นทำการให้เป็นที่น่าพอใจ และเรียบเรียงแต่งเรื่อง
แถลงถึงผลของการศึกษาสืบค้นคว้านั้นเป็นหลักฐานมาแสดงจนเป็นที่พอใจของ
คณะอาจารย์แห่งคณะแพทยศาสตร์ในมหาวิทยาลัยแล้ว จะจ่ายเงินรางวัลให้
เป็นเงินเจ็ดร้อยยี่สิบบาท

(๔) ทุนนี้ไม่ได้ทำให้ผู้รับได้ค่ากินค่าอยู่เปล่าๆ ที่โรงพยาบาล แต่เรื่องที่อยู่
อยู่นั้นอาจจะพูดจาทกลงกับเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลได้

(๕) นอกจากหน้าที่พิเศษนี้แล้ว ขอให้คณะกรรมการมอบนับผู้ที่ได้รับทุนนี้
เข้าในจำพวกเจ้าหน้าที่ในการสอนเป็นเครื่องทดแทนการที่ผู้นั้นได้เป็นผู้ช่วยทำงาน
ในโรงพยาบาล และโรงเรียน และการสอนประจำ

(๖) ให้คณะกรรมการมีอำนาจที่จะวินิจฉัยถึงสภาพและวงขอบของทุนสอง
ตำแหน่งนี้ที่จะเลือกสรรผู้ที่ควรได้รับทุนนี้จากนักเรียนที่เรียนจบหลักสูตรปีนี้
และได้ยื่นใบสมัครไว้ ทั้งมีอำนาจที่จะสั่งให้ผู้นั้นเข้าทำงานในแผนกใดแล้วแต่
เห็นว่าแผนกนั้นจะต้องการผู้ช่วย และเป็นแผนกที่จะทำการให้ได้สมประสงค์ใน
เรื่องนี้ ให้คณะกรรมการสั่งงานและดูแลควบคุมงานของผู้นั้น ทั้งให้เป็นผู้สอดส่องดู
ด้วยว่าผู้นั้นได้ทำการสำเร็จไปเพียงใด กับทั้งให้เป็นผู้วินิจฉัยในขั้นสุดท้ายด้วยว่า
ผู้นั้นได้ทำความดีพิเศษอันควรได้รับรางวัลดังที่กล่าวมาข้างต้นนั้นหรือไม่

(๗) ถ้าผู้ที่ได้รับทุนนั้นคนใดคนหนึ่งหรือทั้งสองคนได้แสดงความ
สามารถเป็นพิเศษ ผู้นั้นอาจได้รับทุนไปศึกษาวิชาต่อ ณ ต่างประเทศในภายหลัง

(๘) เรื่องที่จะเรียบเรียงแต่งขึ้นนั้น จะต้องเป็นเรื่องใหม่ไม่ได้คัดลอกมา
และทำโดยลำพังตนเอง มีคำอธิบายทำถึงประวัติศาสตร์ของเรื่องนั้น สิ่งเหล่านี้
จะถือเป็นคุณสมบัติของเรื่องนั้น ลักษณะของเรื่องนั้นเป็นส่วนสำคัญอันหนึ่งที่จะ
ใช้ในการวินิจฉัยว่าผู้นั้นควรจะได้รับรางวัลหรือไม่

(๙) ค่าใช้จ่ายในการทำการสืบค้นคว้านี้ แผนกที่ผู้รับทุนไปทำการอยู่
ด้วยกับผู้รับทุนจะต้องช่วยกันออกตามผู้รับทุนกับหัวหน้าแผนกนั้นจะได้ตกลงกัน
นอกจากจะได้ทุนพิเศษมาจากทางอื่นช่วย

(๑๐) ผู้สมัครจะต้องเป็นผู้มีจรรยาดี ผักใฝ่ในงานของตน และมีกำลังกาย
และใจอันสมบูรณ์

ขอให้ผู้สมัครมายื่นใบสมัคร การเลือกคัดนั้นจะต้องทำให้ทันในกำหนด
ให้มีเวลาพอที่จะร้องขอการผ่อนผันในการเกณฑ์ทหารได้.

ด้วยความนับถือ

(ลงพระนาม) มหิตล สงขลา